





ที่ มท ๐๒๐๗.๔/ว 

กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

 พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำนักรักแผ่นดินชาติตระการ “ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารที่ว่าการอำเภอชาติตระการ (หลังเก่า)” เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อำเภอชาติตระการ  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดพิษณุโลก)

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือที่ระลึก ๕๕ ปี เนื่องในโอกาสพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์  
แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อำเภอชาติตระการ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากจังหวัดพิษณุโลกว่า อำเภอชาติตระการได้จัดทำโครงการสำนักรักแผ่นดินชาติตระการ “ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอชาติตระการ (หลังเก่า)” เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อำเภอชาติตระการ ใช้บอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมา ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแต่ละตำบลในพื้นที่อำเภอชาติตระการ ให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รับทราบ เพื่อมาท่องเที่ยวและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอชาติตระการ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการจัดหางบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอชาติตระการ (หลังเก่า) และเกิดความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจของบุคลากรในหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคและจัดหาทุนทรัพย์ในการดำเนินงานจนเสร็จเรียบร้อย และได้จัดพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อำเภอชาติตระการ ในการจัดงาน “๕๕ ปี สำนักรักแผ่นดินชาติตระการ” เพื่อรำลึกการจัดตั้งกิ่งอำเภอชาติตระการ และอำเภอชาติตระการ ครบรอบ ๕๕ ปี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอชาติตระการ (หลังเก่า) โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่ สร้างความภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าของเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงามในท้องถิ่น สร้างแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาคีเครือข่าย ทำงาน “อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ร่วมกัน Change for Good ทำในสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานและพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น นับเป็นโครงการที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ได้โครงการหนึ่ง จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้หน่วยงานในจังหวัดทราบ และนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง  
สถาบันดำรงราชานุภาพ  
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๕๙๕๘